
รายงานการประชุม 
ข้าราชการ / ลูกจ้างประจ า / พนักงานราชการ / ลูกจ้าง ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช 

 ประจ าเดือนสิงหาคม  2557 

ครั้งที่ 6 /2557 
วันจันทร์ที ่4 สิงหาคม  2557  เวลา 10.00 น.  

ณ ห้องประชุมส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น ๓)                                                                                                                             

 ------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นายวรชาติ  ศรีเปารยะ  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธาน  
2. นายวิสุทธิ์  ชุมพล   นิติกรช านาญการ   
3. จ่าเอกวันชัย  เกิดด้วยทอง  นิติกรช านาญการ  
4. นายธรรมวิเชียร  ยอดสนิท  นิติกรปฏิบัติการ 
5. นางรัชนี  เอก    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
6. นางสาวภัทธิ์ชนก  ทองมณี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
7. นายวิวรรธน์  สงประเสริฐ  นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการพิเศษ 
8. นายสุริยา  ทองแก้วจันทร์  นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการ   
9. นายประเสริฐ  กองสง   นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการ 

10. นางสาวฉวี  ช่วยเล็ก   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
11. นางสาวจินตนา  ราชรักษ์  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
12. นางปิยะพร  สุขมล     นักวิชาการเงินและบัญชี 
13. นายสมนึก  ธรรมโชโต   นายช่างส ารวจอาวุโส 
14. นายไพจิตร์  พูลช่วย   นายช่างส ารวจช านาญงาน 
15. นายภิรมย์  ทองคงหาญ  นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน  
16. นายเชษฐศักดิ์  บุญทั่ง   นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน 
17. นางสาวจิราภรณ์  พิทยกิจ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
18. นายอัฐพล  ฮ่ัวเจียม   นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน 
19. นางสาวปิยะรัตน์  พูลช่วย  เจ้าพนักงานธุรการ 
20. นางสาวขวัญตา  ฮ่ัวเจียม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
21. นายจตุรงค์  ธรรมโชต ิ   นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน 
22. นางสาวพรชนิษฐ์  จตุทอง  นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน 
23. นายสมบูรณ์  ใบเต้   นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน 
24. นางสาวธนรรวรรณ  ค าแหง  นิติกร 
25. นายปกรณ์เกียรติ  จุลรัตน์  นิติกร 
26. นางสาวนฤมล ลิกขไชย  พนักงานจัดท าข้อมูลแผนที่เชิงเลข 
27. นางสาวมณีรัตน์  เนาวโคอักษร  เจ้าพนักงานธุรการ 
28. นางสาวกนกวรรณ  ไกรนุกูล  นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน 
29. นายด ารงวิทย์  พิบูลย์   นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน 

ผู้ไม่มาประชมุ 
1. นางวิภา  สุขเอก   นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการ  ไปราชการ 
2. นางสาวอรนิดา  มัชรินทร์  นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ  ลาปุวย 
 

/3. นางสาวอภิษฎา..... 
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3. นางสาวอภิษฎา  รอดภัย  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ไปราชการ 
  4. นางสาวสายัณห์  เพ็ชรแก้ว  เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน   ลาพักผ่อน 

5. นายสุคนธ์  เพชรประพันธ์  นายช่างส ารวจ    ลาปุวย 
6. นายสุรศักดิ์  สุภาเพ็ชร์   พนักงานขับรถยนต์   ไปราชการ 
7. นายอรุณ  สมบุญ   พนักงานขับรถยนต์   ลาปุวย 
8. นายนิกร  ชูสุวรรณ์   พนักงานขับรถยนต์   ไปราชการ 
       

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 
   ประธาน โดย  นายวรชาติ  ศรีเปารยะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเปิดประชุม  
ครั้งที่  6/2557  ประจ าเดือนสิงหาคม 2557 

                                                                                                                             

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   ประธาน  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  3 เรื่อง ดังนี้ 

1. ได้รับพนักงานจ้างเหมาบริการมาปฏิบัติงานใหม ่จ านวน  3 ราย ขอให้แนะน าตัว 

นางสาวมณีรัตน์  เนาวโคอักษร แนะน าตัวว่า จบการศึกษาประสบการณ์วิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

  นางสาวกนกวรรณ  ไกรนุกูล แนะน าตัวว่า จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัยสงขลา 

นายด ารงวิทย์  พิบูลย ์แนะน าตัวว่า จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธีรรมราช 

มติที่ประชุม รับทราบ และยินดีต้อนรับ 
   2. เนื่องมาจากว่ายังเวลาไม่ถึง 2 เดือน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจะเกษียณอายุราชการวันที่ 30 
กันยายน 2557 เพราะฉะนั้นปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 
กันยายน 2557 เวลาที่เหลืออยู่ค่อนข้างน้อย จึงขอแจ้งแผนการปฏิบัติงานพอสังเขป ดังนี้ 
    วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2557 เดินทางไปราชการ ณ กรุงเทพมหานคร เพ่ือหารือ
ประเด็นที่จะไปชี้แจงคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและปุา 
    วันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2557 เดินทางไปราชการ ณ จังหวัดเชียงราย  
    วันที่ 14 , 15 , 25 , 26, หรือวันที่ 27   สิงหาคม 2557 รอแจ้งการนัดประชุม
จากคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและปุาอีกครั้งหนี่ง 
    วันที่ 15 – 17 กันยายน 2557 เดินทางไปราชการ จังหวัดชลบุรี 
    วันที่ 18 – 28 กันยายน 2557 เดินทางไปต่างประเทศ 
   3. การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช (คปจ.นครศรีฯ) ครั้งที่ 
3/2557 ขอให้แนวทางไว้ว่ากรณีประชุมไม่ทันตามที่ก าหนดไว้คือ วันที่ 10 กันยายน 2557 ก็สามารถด าเนินการได้
โดยเจ้าหน้าที่ และผู้รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
มติที่ประชุม รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  5/2557  เมื่อวันที่  3 กรกฎาคม  2557 

นางรัชนี  เอก นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป  ชี้แจงว่า รายงาน
การประชุมครั้งที่ 5/๒๕๕7  เมื่อวันที่  3 กรกฎาคม  2557 ฝุายบริหารทั่วไปได้แจ้งเวียนให้ทราบแล้ว ขอให้ที่ประชุม 

/และ..... 



-3- 
 

และพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม และท่ีประชุมมีการแก้ไข ดังนี้ 
1. หน้าที่ 1 เพ่ิมผู้มาประชุม “นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ  นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญ

การพิเศษ” 
2. หน้าที่ 1 ล าดับที่ 5 ต าแหน่ง “เจ้าหน้าที่ธุรการ” แก้ไขเป็น “เจ้าพนักงานธุรการ” 
3. หน้าที่  2 บรรทัดที่  10 จากต าแหน่ง “เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน” แก้ไขเป็น                 

“เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน” 
4. หน้าที่ 15 ข้อ 2 จาก “การสั่งให้สิ้นสิทธิ ได้มีหนังสือแจ้งเกษตรกร” แก้ไขเป็น “การสั่ง

ให้สิ้นสิทธิ ได้มีหนังสือแจ้งเกษตรกรผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว” 
5. หน้าที่ 16 เรื่องที่ 3.6 บรรทัดที่ 8 เพ่ิมค าว่า “ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินมูลค่าที่ดิน”                

หลังชื่อนายแคล้ว ทองสม  
6. หน้าที่ 17 ข้อที่ 3 เพ่ิมค าว่า “ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”              

หลังชื่อ ผศ.ดร.ศุชาติ สุขารมย์ ข้อที่ 4 เพ่ิมค าว่า “ส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร” หลังชื่อ นายเปรมชัย เกตุส าเภา ข้อ 5 เพ่ิมค าว่า “ผู้อ านวยการกลุ่มที่ดินและ
ผลประโยชน์” และข้อ 6 ตัดออก และแก้ไขจากข้อ 7 เป็น ข้อ 6  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  5/2557 เมื่อวันที่  3 กรกฎาคม 2557 ตามที่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

เรื่องท่ี   ๓.1 การประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ครั้งที่ 7/2557                                                                                    
                    วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557  

   ประธาน  สรุปผลการประชุมกรมการจังหวัดฯ ดังนี้ 
ก่อนวาระการประชุม  

   1. ประธาน แจ้งให้ทราบว่าตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีภาพประทับใจของประสกนิกรชาวไทย และปวงข้าราชการที่
ถวายรับการเสด็จ และมีการฉายภาพนิ่งประมาณ 8 ภาพ และขอขอบคุณทุกฝุายที่ช่วยเหลือให้งานรับเสด็จเป็นด้วย
ความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
2. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการดีเด่น 6 แห่งดังนี้ 

        ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีฯ จัดท าโครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างแรงจูงใจใน
การติดตามเร่งรัดหนี้ จึงได้คัดเลือกสถานประกอบการที่มีการจดทะเบียน 10 ปีขึ้นไป มีการน าเงินสมทบต่อเนื่อง              
น าส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ไม่เคยถูกร้องเรียน รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถาน
ประกอบการดีเด่น คือ 

1. บริษัทธวัชมอเตอร์ จ ากัด 
2. บริษัท ธมนวรรณคอมเมอร์เซียล จ ากัด 
3. บริษัท ห้างสหไทยสรรพสินค้า จ ากัด 

ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาอ าเภอทุ่งสง 
1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทุ่งสงคอนกรีตอัดแรง 
2. บริษัท ทองไทยนาบอน จ ากัด 
3. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ากัด 

มติที่ประชุม รับทราบ 
/ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   1.1 หัวหน้าส่วนราชการย้ายเข้า (ไม่มี) 
   1.2 หัวหน้าส่วนราชการย้ายออก (ไม่มี)     
   1.3 ที่มาของ “ชื่อบ้านนามเมือง” 
    (1) อ าเภอพรหมคีรี  เดิมอยู่ในเขตปกครองของอ าเมืองจังหวัดนครศรีฯ ยกฐานเป็น
กิ่งอ าเภอ เมื่อปี พ.ศ. 2517 และยกฐานะเป็นอ าเภอ ปี พ.ศ. 2524 หมายถึง เทือกเขาหลวงที่มีความสลับซับซ้อน
สวยงาม เป็นที่สถิตย์ของพระพรหม 
    (2) อ าเภอนาบอน เดิมอยู่ในเขตปกครองของอ าเภอทุ่งสง ยกฐานเป็นกิ่งอ าเภอ             
ปี พ.ศ. 2818 ยกฐานะเป็นอ าเภอ ปี พ.ศ. 2524 ซึ่งชื่อ “นาบอน” มาจากสถานที่ใกล้ตัวตลาดนาบอนในปัจจุบันเป็น
ที่ราบลุ่มมีต้นบอนเป็นจ านวนมาก 

มติที่ประชุม รับทราบ 
    

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2557 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน  2557  
   ส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 27 
มิถุนายน 2557 ลงข้อมูลในเว็บไซต์ Nakhonsithammarat.go.th ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
   3.1 เรื่อง  การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557 ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 18 
กรกฎาคม 2557 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที ่18 กรกฎาคม 2557  
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามสรุปรายงาน ดังนี้ 

1. งบปกติ 
1.1 งบรายจ่ายประจ า (ล้านบาท) 

- งบประจ างวด 21,039.53 
- เบิกจ่าย 19,772.93 ร้อยละ 93.98 

1.2 งบรายจ่ายลงทุน (ล้านบาท) 
- เงินประจ างวด 2,904.36 
- เบิกจ่าย 1,663.02 ร้อยละ 57.26   
รวมเบิกจ่าย 21,435.95  ร้อยละ 89.26 

2. งบพัฒนาจังหวัด 
2.1 รายจ่ายประจ า (ล้านบาท) 

- เงินประจ างวด 48.65 
- เบิกจ่าย 23.32 ร้อยละ 47.93 

2.2 งบลงทุน 
- เงินประจ างวด 137.48 
- เบิกจ่าย  4.83  ร้อยละ 3.51   
รวมเบิกจ่าย 28.15 ร้อยละ 15.12 

/มติ..... 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.2 เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช 

          คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประชุมครั้งที่ 82/2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 
เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้เสนอรายชื่อ 15 คน ไปยัง กกต.ส่วนกลาง
พิจารณาและมีมติคัดเลือก จ านวน 5  คน ราย รายละเอียดสามารถเปิดดูได้ทางเว็บไซต์  Nakhonsithammarat.go.th  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   3.3 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าของการจ่ายเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
             ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้โอนเงินให้เกษตรกรแล้ว จ านวน 2,369 
ล้านบาท และคงเหลือ 2 แปลง ที่มีปัญหาเนื่องจากเลขที่บัญชีไม่ถูกต้องและได้แก้ไขปัญหาแล้ว และรออนุมัติเพ่ิมเติม 221               
ล้านบาท 13,564 แปลง เกษตรกร 7,772 ราย คาดว่าจะเสร็จสินภายในเดือนสิงหาคม 2557  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง  ติดตามสถานการณ์บ้านเมือง 

   4.1 ด้านระเบียบกฎหมาย 
4.1.1 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 
             การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม
ที่กระท าการได้โดยผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุม ต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุม
ทั้งหมดต้องอยู่ในอาณาจักรขณะที่มีการประชุม แม้มิได้อยู่ที่เดียวกันแต่สามารถประชุมปรึกษาหารือได้ การประชุมนอกจาก
จะด าเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแล้ว ผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และห้ามประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในเรื่องที่มีการก าหนดชั้นความลับ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และเรื่องอ่ืนที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
รายละเอียดสามารถเปิดดูได้ทางเว็บไซต์  Nakhonsithammarat.go.th 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.1.2 การซักซ้อมความเขา้ใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และอนุมัติการด าเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอ่ืน 
 ปัจจุบันมีหน่วยงานภายใต้บังคับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 เมื่อได้รับจัดสรรเงินเพ่ือใช้ในการจัดหาพัสดุวงเงินตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป  หน่วยงานจะไป
เริ่มด าเนินการจัดหาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมิได้พิจารณาจากประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการ ท าให้การ
จัดหาพัสดุไม่ได้ผลดี หน่วยงานที่จัดหาพัสดุต้องยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนั้นและหากจะด าเนินการจัดหาใหม่ด้วยวิธีการ
อ่ืน หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุต้องขอเปลี่ยนวิธีด าเนินการจัดหาด้วยวิธีการอ่ืนต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้การด าเนินการจัดหาพัสดุหลายหน่วยงานเกิดความล่าช้าและส่งผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานภาครัฐไม่
เป็นไปตามแผนงานโครงการที่ก าหนด คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จึงได้ยกเลิกวิธีการดังกล่าว 
และให้สามารถด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.1.3 ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 
     

/ได้ม.ี.... 
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ได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 ในทางปฏิบัติยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 
เพราะมีผู้สงสัยว่าจ านวนเงิน 2,000,000 บาท หรือ 500,000 บาท และเนื่องจากในขณะนั้นผู้ที่เป็นคู่สัญญายังไม่
พร้อมจึงขอขยายวงเงินและเวลาจากวันที่ 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2556 ให้ใช้วงเงิน 2,000,000 บาทขึ้นไป แต่
ความไม่พร้อมของภาคเอกชนจึงขอยื่นเวลาอีกจนถึง 31 มีนาคม 2557 โดยหลังจากเดือนเมษายน 2557 ใช้เกิน
จ านวน 500,000 บาท เท่านั้น ส าหรับสัญญาต่างๆ ที่วงเงินเกิน 500,000 บาท ต้องให้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญาของรัฐต้องปฏิบัติได้แก่  สัญญาจัดหาพัสดุ  สัญญาสัมปทาน สัญญาให้การสนับสนุนการวิจัย สัญญาเพ่ือด าเนิน
กิจการอย่างอ่ืนอย่างใด รายละเอียดสามารถเปิดดูได้ทางเว็บไซต์  Nakhonsithammarat.go.th 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.2 ด้านเศรษฐกิจ 
    เรื่อง  การปรับลดราคาจ าหน่ายปุ๋ยเคมีและยาปูองกัน หรือก าจัดศัตรูพืช 
    สืบเนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายในการช่วยเหลือชาวนา            
ผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต ปี 2557-2558 โดยเฉพาะการปรับลดราคาต้นทุนปัจจัยการผลิตข้าว โดยมอบให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องด าเนินการดังนี้ 

1. ปุ๋ยเคมี ลดลงจากราคาเดิมประมาณกระสอบร้อยละ 40 -50 บาท 
2. ยาปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืช ลดลงจากราคาเดิมประมาณร้อยละ 5- 10  
3. เมล็ดพันธุ์ข้าว ลดลงกิโลกรัมละ 4 – 6 บาท 
4. การเก็บเก่ียวข้าว ลดลงไร่ละ 50 บาท 
5. ค่าเช่านา ลดลงไร่ละ 200 บาท 

รายละเอียดสามารถเปิดดูได้ทางเว็บไซต์  Nakhonsithammarat.go.th 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ผลการปฏิบัติงานของต ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปได้ดังนี้ 
    1. จับกุมคดียาเสพติด  1,386 ราย 
    2. จับกุมอาวุธปืน  131 ราย 
    3. คดีวิสามัญฯ นายม่อน กัญจนะกาญจน์  กรณีเจ้าหน้าที่ออกตรวจค้นยาเสพติดรถ
เก๋งเชพโรเลตสีด า แผ่ผู้อยู่ในรถใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่รถเจ้าหน้าที่ 
    4. การปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้ง
การบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้  
       - มาตรการปูองกันด าเนินการปลูกปุา 13,500 ต้น บวชปุา 530 ต้น 
       - มาตรการปราบปรามจับกุมผู้ตัดไม้ท าลายปุา 8 ราย ผู้บุกรุกพ้ืนที่ปุา 23 ราย และ
ผู้ลักลอบค้าสัตว์ปุา 2 ราย 
       - มาตรการปูองกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันและอบายมุขในพ้ืนที่ตาม
นโยบาย คสช. จับกุมผู้กระท าผิด 169 ราย  
    6. มาตรการในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ ตามนโยบาย คสช. 
ด าเนินคดี ความผิดฐานการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 – 2557 จ านวน 12 ราย 
รายละเอียดสามารถเปิดดูได้ทางเว็บไซต์  Nakhonsithammarat.go.th 
   4.4 ด้านการเมืองการปกครอง 
    จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช ได้ จั ดตั้ ง ศู นย์ บริ การและจดทะเบี ยนแรงงาน                  
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ                        

/ที่..... 
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ที่ 70/2557 เรื่อง มาตรการชั่วคราวในการแก้ไขแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557  
และประกาศ ที่ 94/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จเพ่ิมเติม ลงวันที่ 17 
กรกฎาคม 2557  โดยก าหนดให้จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ 
ในระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียดสามารถ
เปิดดูได้ทางเว็บไซต ์ Nakhonsithammarat.go.th 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.5 ด้านธุรกิจเอกชน    
    หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งว่า เจ.เอฟ.เค ได้สรุปสภาวะเศรษฐกิจ ในช่วง 
6 เดือนที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจยังคงเป็นเช่นเดิมคือ ภาคกลางกับภาคอีสานในเรื่องของการอุปโภคและบริโภค เริ่มดี
ขึ้นในช่วงที่ คสช. อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเรื่องการจ าน าข้าว ส่วนทางภาคใต้สภาวะเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นเพราะไม่มี
เงินลงไปในครัวเรือน ซึ่งภาคใต้ยังต้องพ่ึงพิงยางพารา ผลไม้ และราคาก็ยังตกต่ าอยู่ซึ่งเป็นไปตามภาวะของเศรษฐกิจ
โลกภาวะ 6 ปี  รายละเอียดสามารถเปิดดูได้ทางเว็บไซต์  Nakhonsithammarat.go.th 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  เพื่อพิจารณาและประสานการปฏิบัติ 
   5.1 เรื่อง การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี 
    ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเสด็จแทน
พระองค์ มาทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ าเภอท่าศาลา จังหวัด     
นครศรีธรรมรา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557  จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วม                 
เฝูารับ – ส่งเสด็จ โดยพร้อมเพรียงกัน  

1. ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช เฝูารับเสด็จ 
เวลา 12.40 น. และส่งเสด็จเวลา 15.00 น. 

2. ณ มหาวิทยาลัยวัยลักษณ์ อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีหนังสือ
แจ้งอีกครั้งหนึ่ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   5.2 เรื่อง ก าหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
    คสช. ได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ดังนี้ 
    1. ก าหนดให้วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเติมเป็นกรณี
พิเศษ เฉพาะปี พ.ศ. 2557  
    2. ส่วนรัฐวิสากิจ สถาบันการเงิน ภาคเอกชน ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
กระทรวงแรงงาน พิจารณาถึงความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
    3. กรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจ าเป็นทาง
ราชการส าคัญในวันดังกล่าว โดยได้ก าหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว หากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือ
กระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
    

 
/5.3 เรื่อง..... 
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5.3 เรื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12  
สิงหาคม 2557 
    จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12  สิงหาคม 2557  และขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วม
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
    1. พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช ถนนราชด าเนิน อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 06.30 น. 
    2. พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช                
(ทุ่งท่าลาด) เวลา 08.30 น. 
    3 พิธีถวายพุ่มเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล                  
ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช เวลา 18.00 น. 

4. ประดับธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ พร้อมตกแต่งอาคารสถานที่/อาคารส านักงาน 
ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2557 

 5. การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์เพ่ือถวายพระราชกุศลในวันอังคารที่ 12  
สิงหาคม 2557 หรือห้วงเวลาที่เหมาะสม 

 6. การลดละเลิกอบายมุข  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   5.4 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการบริหารส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งว่ากระทรวงยุติธรรมได้แต่งตั้ ง              
นายสมเดช ชูวงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และให้นางนริศรา ปานสะอาด ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการบริหารส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   5.5 เรื่อง การเข้าร่วมประมูล และประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยหมวด
อักษร กบ 
    ส านักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จะท าการเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย 
ในวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2557 ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  (สนามหน้าเมือง
นครศรีธรรมราช) เวลา 08.00 น. 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   5.6 เรื่อง การจัดระเบียบรถตู้โดยสารในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
      ตามมติที่ประชุมระหว่างฝุายทหาร โดยมณฑลทหารบกที่ 41 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต ารวจภูธรนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส านักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้ก าหนดให้รถตู้โดยสารสาธารณะย้ายไปอยู่ ณ สถานีขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   5.7 เรื่อง การท าขาเทียมพระราชทาน 
    มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ด าเนินการออกหน่วยขาเทียม
พระราชทานเคลื่อนที่ ในวันที่ 3 – 8 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมสมาคมโผวเล้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   

/ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง  เพื่อทราบ (ไม่มี) 
    

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง  อ่ืน (ไม่มี) 
 

เรื่องที่   ๓.2 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

  ประธาน  มอบให้กลุ่ม/ฝุาย ชี้แจงงานค้างสืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้ว 

  กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ 

   นางสาวฉวี  ช่วยเล็ก นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ผู้อ านวยการกลุ่มการเงินและ
บัญชี  ชี้แจงว่า ขอรายงานปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จะมีปัญหา
หนี้ค้างเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเกษตรกรบางรายได้แจ้งว่าให้ ส.ป.ก. ด าเนินคดีฟูองร้องเอง  ส าหรับเกษตรกรที่มีหนี้ครบ
ช าระของแต่ละเดือน แต่ละไตรมาส ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช ก็จะมีหนังสือถึงเกษตรกรทุกราย แต่มีบางรายอ้างว่าไม่ได้
รับหนังสือ เมื่อไม่ได้มาช าระหนี้ในระยะเวลาที่ก าหนด ก็จะมีหนังสือแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้มาช าระหนี้ดังกล่าว 

   กลุ่มกฎหมาย 

   นายวิสุทธิ์ ชุมพล นิติกรช านาญการ ชี้แจงว่า จากกรณีที่เกษตรกรไม่ช าระหนี้ตามก าหนด
นั้น ส าหรับรายใหม่ขอให้กลุ่มการเงินบัญชีฯ จัดท ารายชื่อเกษตรกรผู้ไม่ช าระหนี้ตามก าหนดส่งให้กลุ่มกฎหมาย เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 
   ประธาน  สอบถาม จ่าเอกวันชัย เกิดด้วยทอง ว่ามีโอกาสที่จะด าเนินการตามกระบวนการ
ทางกฎหมายก่อนปฏิรูปที่ดินจังหวัดจะเกษียณอายุราชการได้หรือไม่ ขอให้ชี้แจง 
   จ่าเอกวันชัย เกิดด้วยทอง นิติกรช านาญการ ชี้แจงว่า ไม่สามารถด าเนินการได้เพราะขณะนี้
เร่งรัดการด าเนินการเพิกถอน ส.ป.ก. 4-01 และเตรียมข้อมูลในการชี้แจงคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและปุา 

   กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปท่ีดิน 

   นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ นักวิชาการและปฏิรูปที่ดินช านาญการพิเศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ ชี้แจงว่า ตามรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2557 ประจ าเดือนกรกฎาคม  หน้าที่ 15 กรณีซองเอกสาร           
ส.ป.ก. 4-06 สูญหายประมาณ 600 ซอง ได้ประสานงานกับกลุ่มกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลุ่มกฎหมายชี้แจง
ต่อไป 
   นายวิสุทธิ์ฯ  ชี้แจงว่า จากกรณีซอง ส.ป.ก. 4-06 ได้ตกลงกันว่าด าเนินการแจ้งความไว้เป็น
หลักฐานเพ่ือจะได้จัดท าเอกสารขึ้นมาใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของ ส.ป.ก.  ซึ่งได้ไปประสานงานกับ
ต ารวจภูธรอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นการส่วนตัวแล้วและได้ชี้แจงว่าให้จัดท าเป็นหนังสือแจ้งความ ซึ่งจะได้
น าเสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัดลงนามในหนังสือต่อไป 

ส าหรับงานที่ค้าง มี 2 เรื่อง คือ  
1.  ตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช (คปจ.นครศรีธรรมราช) มีมติ

ให้เพิกถอน ส.ป.ก. 4-01 ต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างด าเนินการที่จะให้ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดเพิกถอน ส.ป.ก. 4-01  

2. กรณี คปจ.นครศรีธรรมราช มีมติสั่งให้เกษตรกรสิ้นสิทธิการท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
ซึ่งขอให้จ่าเอกวันชัยฯ ชี้แจงเพ่ิมเติม 

 

/จ่าเอกวันชัย..... 
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จ่าเอกวันชัยฯ  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า 
1. กรณี คปจ.นครศรีธรรมราช มีมติสั่งให้เกษตรกรสิ้นสิทธิเนื่องจากการปฏิบัติผิดระเบียบ 

ได้ด าเนินการแล้ว จ านวน 9 ราย อยู่ระหว่างน าเสนอหนังสือปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพ่ือตรวจร่าง และเพิกถอน ส.ป.ก.            
4-01  ต่อไป 

2.  กรณี คปจ.นครศรีธรรมราช มีมติสั่งให้เกษตรกรสิ้นสิทธิการท าประโยชน์ในเขตปฏิรูป
ที่ดิน กรณีที่ดินตั้งอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งได้มีมติสั่งให้สิ้นสิทธิ จ านวน 2 ครั้ง เกษตรกรประมาณ 300 ราย                
กลุ่มกฎหมายได้ร่างหนังสือแจ้งเกษตรกรอยู่ระหว่างเสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพ่ือตรวจร่าง 
   3. ตามรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2557 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2557 หน้าที่ 22 ข้อ 3
กรณีการตัดแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีความลาดชัน 35% โครงการปุาเขาขาว อ าเภอทุ่งสง ของนางเจือ ถ้วยทอง 
ศาลได้มีค าพิพากษายกฟูอง แต่จะมีในส่วนที่ต้องด าเนินการคือการแก้ไข ส.ป.ก. 4-01 แก่ผู้ฟูองคดี ซึ่งกลุ่มกฎหมายได้
ร่างหนังสือเพ่ือรายงานการด าเนินงานในเบื้องต้นแก่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดและจะน าเสนอร่างภายในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 
2557 นี้ 
   ประธาน  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ส าหรับเรื่องการเพิกถอน ส.ป.ก. 4-01 ต าบลเขาขาว มีปัญหา
ความเห็นไม่ตรงกัน ระหว่างปฏิรูปที่ดินจังหวัดกับกลุ่มกฎหมาย และได้ไปหารือกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ซึ่งได้แจ้งแนวทาง
ในการด าเนินงานให้กับกลุ่มกฎหมายทราบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการเพิกถอนกรณีดังกล่าวมีประมาณ 2 ครั้ง ซึ่งได้รับ
ค าแนะน ามาว่าควรแจ้งเพิกถอน เป็นครั้งๆ ไป เพ่ือง่ายต่อการด าเนินการและตรวจสอบ และส าหรับรายของนางเจือ 
ถ้วยทอง  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานช่างและแผนที่ขอให้เร่งรัดการด าเนินงานด้วย และกรณี คปจ.นครศรีธรรมราช 
มีมติสั่งให้เกษตรกรสิ้นสิทธิการท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยังไม่ได้ตรวจร่าง เพราะเร่งรัดการ
ตรวจสอบการเพิกถอน ส.ป.ก. 4-01 ต าบลเขาขาว และการเตรียมข้อมูลในการชี้แจงคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน
ด้านที่ดินและปุา  

   กลุ่มงานช่างและแผนที่ 

   นายสมนึก  ธรรมโชโต นายช่างส ารวจอาวุโส  ผู้อ านวยการกลุ่มงานช่างฯ ชี้แจงงานค้างมี 2 
เรื่อง ดังนี้ 

1. กรณีของ นางเจือ ถ้วยทอง การตัดแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีความลาดชัน 35% 
โครงการปุาเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีนครศรีธรรมราช ได้วางแผนเข้าส ารวจรังวัดพ้ืนที่ประมาณวันที่          
16 สิงหาคม 2557 เนื่องจากว่าต้องเข้ารังวัดแปลงที่คาบเก่ียวเขตต าบลเขาขาว เพ่ือที่จะด าเนินการไปพร้อมกัน   

2. การจัดที่ดินชุมชน แผนงาน 4 ชุมชน 180 ราย จะเข้าด าเนินการรังแปลงที่ดินทั้งหมดให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เพ่ือน าแปลงที่ดินพร้อมด้วยแผนผังชุมชนน าเสนอในการประชุม คปจ.
นครศรีธรรมราช เพ่ืออนุมัติขอบเขตและจัดที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ช (ที่อยู่อาศัย) ที่ส.ป.ก. จะก าหนดให้เป็นที่ดินชุมชน 
และปีงบประมาณ 2558 ด าเนินการปิดพื้นที่ชุมชน โดยด าเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่นต่อไปและได้วางเปูาหมายไว้ที่ดิน
ชุมชนตลาดเสาร์  ขณะนี้กลุ่มงานช่างฯ ได้ส่งผลการส ารวจรังวัดให้กลุ่มกฎหมาย ประมาณ 86 แปลง 86 ราย ซึ่งกลุ่ม
กฎหมายสามารถด าเนินการสอบสวนสิทธิต่อไปได้ คงเหลืออีกประมาณ 100 ราย ได้วางแผนเป็นชุนชนต้นแบบของ
ปีงบประมาณ 2558  

นายวิสุทธิ์ฯ การสอบสวนสิทธิใช้ระยะเวลาไม่มากนักแต่ขั้นตอนต่างๆ เช่น การประกาศยื่น
ค าขอเข้าท าประโยชน์ในที่ดิน ประมาณ 15 วัน ตรวจสอบที่ดินแปลงอ่ืน ประมาณ 7 วัน และยังจัดประชุม คปอ. อีก 
คิดว่าจะน าเข้าในการประชุม คปจ.นครศรีธรรมราช ไม่ทัน 

นายวิวรรธน์ฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สามารถด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อกระบวนการจาก                    
กลุ่มงานช่างฯ และกลุ่มกฎหมาย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการเข้าวงรอบ และน าเสนอ คปจ.
นครศรธีรรมราช และต้องได้รับอนุมัติตามวงรอบที่น าเสนอก่อน จึงจะสามารถด าเนินการต่อไปได ้

/ประธาน..... 
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ประธาน  ตามที่ได้ปรึกษาหรือกันว่าด าเนินการเข้าวงรอบ อนุมัติโครงการ และประกาศ
รับค าขอฯ สามารถด าเนินการได้อย่างไรบ้าง 

นายวิสุทธิ์ฯ ชี้แจงว่าขั้นตอนแรกต้องด าเนินการขออนุมัติ คปจ.นครศรีธรรมราช  ในขอบเขต
ที่ขอจัดที่ดนิชุมชน ก่อนและเมื่อ คปจ.นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้วก็ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

ประธาน  มอบให้กลุ่มกฎหมายตรวจสอบของการจัดที่ดินชุมชนที่อ าเภอทุ่งใหญ่ ว่าขั้นตอน
ด าเนินการอย่างไร ซึ่งปฏิรูปที่ดินจังหวัดยังสงสัยว่าการอนุมัติร่างประกาศยื่นค าขอฯ แปลงที่ดินเกษตรกรรมการ
ประกาศร่างที่ดินชุมชนว่าได้อนุมัติร่างล่วงหน้าไว้แล้ว กรณีท่ีไม่สามารถน าเสนอเข้า คปจ.นครศรีธรรมราช การคัดเลือก
เกษตรกรเข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินได้ แต่ก็ต้องน าเสนอขออนุมัติขอบเขตที่จะจัดที่ดินชุมชน และอนุมัติใน
หลักการการจัดท าประกาศรับค าขอฯ   และก็ต้องยอมรับว่าสามารถด าเนินได้ถึงขั้นตอนไหนก็แค่นั้น ตัวชี้วัดก็ต้อง
เป็นไปตามผลการปฏิบัติงานที่ด าเนินการได้  

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เรื่องท่ี   ๓.3 ประชุมการก าหนดมาตรการและแนวทางการตรวจสอบการปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ที่กรมป่าไม้
ส่งมอบให้ ส.ป.ก. วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก.  
ถนนราชด าเนินนอก กรุงเทพมหานคร  

   ประธาน  ชี้แจงว่า จากการประชุมสรุปได้ดังนี ้ 

1. มีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 64/2557 เรื่อง การปราบปรามและ
หยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2557  ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองก าลัง
ปูองกันชายแดนของกองทัพบกและ กองทัพเรือ ตลอดจนหน่วยงานที่มีภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ดังนี้ 

     1.1 ด าเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ  ครอบครอง ท าลาย 
หรือกระท าด้วยประการใดๆ  

1.2 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควบคุมกิจการการแปรรูปไม้ ให้ด าเนินการ
ตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับเจ้าของหรือผู้ประกอบการโดยทันที 

1.3 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดตามผลคดีปุาไม้ และด าเนินการฟ้ืนฟูปุา
ไม้ที่ถูกบุกรุกท าลายให้คืนสภาพปุาไม้ที่สมบูรณ์เหมือนเดิม 

1.4 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปล่อยปละละเลย หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การกระท าความผิดตามกรณีดังกล่าวข้างต้น จะต้องถูกด าเนินการทางวินัย และทางอาญาอย่างเด็ดขาดโดยทันที 

1.5. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามผลการ
ด าเนินงานตามข้อ 1 – 4 และรายงานผลการปฏิบัติให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบอย่างต่อเนื่อง 

2. มีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 66/2557 เรื่อง เพ่ิมเติมหน่วยงาน
ส าหรับการปราบปราม และหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวใน
สภาวการณ์ปัจจุบัน สั่ง ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2557 โดยให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
เป็นหน่วยหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบดังกล่าวเพ่ิมเติม ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดถือนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการ
ชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบันดังนี้ 
     2.1 การด าเนินการใดๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มี
รายได้น้อย ผู้ไร้ที่ดินท ากิน ซึ่งได้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ เดิมนั้นๆ ก่อนค าสั่งนี้มีผลบังคับใช้ ยกเว้นผู้ที่บุกรุกใหม่จะต้อง
ด าเนินการสอบสวน และพิสูจน์ทราบ เพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
     2.2 การด าเนินการเร่งด่วนปัจจุบัน คือ การปูองกันไม่ให้มีการบุกรุก 

/เพิ่มเติม..... 
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เพ่ิมเติม ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาด 
     2.3 การด าเนินการแก้ไขที่สั่งสมมาตั้งแต่เดิม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันพิจารณาก าหนดมาตรการและวิธีด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือเสนอขออนุมัติจากคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติโดยด่วน 
     2.4 กรณีใดๆ ที่อยู่ ระหว่างการด าเนินการตามกระบวนยุติธรรม                 
ให้ด าเนินการต่อไปจนกว่าสิ้นสุดกระบวนการที่ก าหนด 

3. มีค าสั่ งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  90/2557 เรื่อง  การแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็น
ประธาน  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ ส.ป.ก. จะมีหนังสือแจ้ง
จังหวัดอีกครั้งหนึ่ง  

4. มีการสอนให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดใช้แผนที่ และ GPS มือถือเพ่ือให้ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดใช้ให้เป็น และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดก็ต้องใช้ให้เป็นด้วย 

5. การเพิกถอน ส.ป.ก. 4-01 ในส่วนที่อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งจังหวัดนครศรีฯ 
เป็นจังหวัดเดียวที่มีกรณีดังกล่าว ซึ่งเมื่อพบว่าอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดินก็ต้องด าเนินการเพิกถอน ซึ่งเพิกถอนไปแล้ว
ประมาณ 2,000 ไร่ และเลขาธิการได้ชี้แจงว่า เป็นเรื่องของความช านาญของปฏิรูปที่ดินจังหวัดและเจ้าหน้าที่ ที่กล้า
ด าเนินการ  ซึ่งปฏิรูปที่ดินจังหวัดได้ชี้แจงเทคนิคในการตัดสินใจในการประชุมชี้แจงเกษตรกร การประชุม คปจ.                 
ที่เก่ียวข้อง และวิธีการด าเนินงานถึงข้ันตอนการเพิกถอน  

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เรื่องท่ี   ๓.4 การฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการแบ่งปันความรู้ สู่ความเข้าใจระเบียบงานคลัง” ระหว่าง
วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมส านักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช  

   นางสาวจินตนา  ราชรักษ์  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ชี้แจงว่า เป็นการอบรม                                               
“หวัข้อค่าใช่จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร” พระราชกฤษฎีกกาค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2550 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2554 สรุปได้ดังนี้ 

บุคคลที่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกา มาตรา 4   
คือ ข้าราชการ ประกอบด้วยข้าราชการ 8 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือน ครู ฝุายตุลาการ 

อัยการ พนักงานข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝุายรัฐสภา ข้าราชการต ารวจและทหาร ลูกจ้าง 
บุคคลภายนอก บุคคลในครอบครัวได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของผู้เดินทาง หรือบิดา มารดาของคู่สมรส 
ผู้ติดตาม 

ลักษณะการเดินทางไปราชการแบ่งเป็น 3 ประเภท 
2.1 การเดินทางไปราชการแบบชั่วคราว (มีก าหนดเวลาไป-กลับ แน่นอน) คือการ

เดินทางไปราชการนอกท่ีตั้งส านักงาน เช่น การสอบคัดเลือก การช่วยราชการ รักษาราชการในกรณีระยะเวลาไม่ถึงปี  
2.2 การเดินทางไปราชการประจ า (ไม่มีก าหนดเวลาแน่นอน เช่นในค าสั่งระบุว่า “ทัง้นี้

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”) คือ การเดินทางไปราชการประจ าต่างส านักงาน เช่น รักษาราชการในต าแหน่ง รักษาราชการ
เพ่ือด ารงต าแหน่งใหม่ ณ ส านักงานใหม่ 

2.3 การเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม คือการเดินทางไปราชการในท้องที่ที่เริ่มรับราชการ , 
กลับเข้ารับราชการใหม่ หรือกรณีพิเศษ 

 

/ค่าใช้จ่าย..... 
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  ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้  
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง มี 2 อัตรา คือ  
    1. วันละ 240 บาท ส าหรับระดับซี 8 ลงมา  
    2. วันละ 270 บาท ส าหรับระดับซี 9 ขึ้นไป    

(การเทียบต าแหน่งระบบแท่ง ประเภททั่วไป ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส และประเภทวิชาการ คือ ปฏิบัติการ 
ช านาญการ ช านาญการพิเศษ) อ านวยการระดับต้น สามารถเบิกได้วันละ 240 บาท ส่วนประเภทวิชาการ ช านาญการ 
ช านาญการพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ อ านวยการสูง ผู้บริหารระดับสูง สามารถเบิกได้วันละ 270 บาท  

 ค่าเช่าที่พัก   
1. เหมาจ่ายคืนละ 800  บาท  ระดับซี 8 ลงมา  
2. เหมาจ่ายคืนละ 1,200 บาท ระดับซี 9 ขึ้นไป  
3. การเบิกเหมาจ่าย ส าหรับห้องพักท่ีเบิกจริง  
   - ระดับซี 8 ลงมา ห้องพักเดี่ยวเบิกจ่ายได้คืนละ 1,500 บาท ห้องพักคู่คืนละ 

850 บาท   
   - ระดับซี 9 ขึ้นไป ห้องพักเดี่ยวเบิกจ่ายได้คืนละ 2,200 บาท  ห้องพักคู่คืนละ 

1,200 บาท  
   - ส าหรับวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารระดับสูง ห้องพักเดี่ยวเบิกได้คืนละ 

2,500 บาท ห้องพักคู่คืนละ 1,400 บาท  
ประธาน สอบถามว่าส าหรับการเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมประชุมสัมมนา แบบ

ไหนที่สามารถเบิกเหมาจ่ายได้ และแบบไหนที่เบิกเหมาจ่ายไม่ได้  
นางสาวจินตนาฯ ชี้แจงว่า การเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา ต้องมีหลักสูตร มีโครงการ

ที่แน่นอน เป็นลักษณะการให้ความรู้เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ถือว่าเป็นการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เบิกค่าเช่าที่พักตามที่จ่ายจริงเท่านั้น เช่น กรณีที่ ส.ป.ก. จัดฝึกอบรมให้ข้าราชการ จะเป็น
การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กรณปีระชุมการก าหนดมาตรการและแนวทางการตรวจสอบการปฏิรูปที่ดินในพ้ืนที่ที่
กรมปุาไม้ส่งมอบให้ ส.ป.ก. ของปฏิรูปที่ดินจังหวัด จะเป็นการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ  

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เรื่องท่ี   ๓.5 การฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย ถนน
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

   นายวิวรรธน์ฯ  ชี้แจงว่า  สรุปได้ดังนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
2510 ณ ประเทศไทย โดยเริ่มมีประเทศร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ปัจจุบัน มีสมาชิก 10 ประเทศ ประชากร
ประมาณ 600 ล้านคน ประกอบด้วยประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
เวียดนาม และประเทศไทย และจะเริ่มเข้าสู่ประชาคมอาเซียนวันที่ 31 ธันวาคม 2558  ประกอบด้วย 3 เสาหลัก 

1. การเมืองและความม่ันคง 
2. เศรษฐกิจ  
3. สังคมและวัฒนธรรม  
ซึ่งในระบบเศรษฐกิจ หลังจากมีการเปิดประชาคมอาเซียน สมาชิกในสมาคมประชาคม

อาเซียนสามารถลงทุนท าอาชีพต่างๆ ใน 10 ประเทศดังกล่าวได้ในสาขาเกษตรกรรม ประมง ปุาไม้ เหมืองแร่ 
อุตสาหกรรมการผลิต และ 8 สาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ วิศวกร สถาปนิก บัญชี นักส ารวจ และ
การบริการการท่องเที่ยว  

/ผลกระทบ..... 
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ผลกระทบต่อภาคการเกษตรของไทย เช่น  
ข้าว ต้องปรับปรุงด้านต้นทุนการผลิตและมาตรฐานสินค้า เพราะมีคู่แข่งมาก เนื่องจากการ

ลดภาษที าให้สินค้าจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยได้ และอีกทั้งในพ้ืนที่ของประเทศประชาคมอาเซียนเหมาะสมแก่
การปลูกข้าว  

ยางพารา  ต้องปรับตัว มีคู่แข่งมากขึ้น ตลาดมีทางเลือก และเป็นพืชต้องมีการปรับตัว เพราะ
มีพ้ืนที่การปลูกเพ่ิมข้ึน  

ปาล์มน้ ามัน ความสามารถการแข่งขันที่ต่ า เนื่องจากผลผลิตต่ า ต้นทุนสูง นโยบายการ
ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ ามันในเมืองไทยยังไม่ชัดเจน  

ไม้ผล เช่น มังคุด  ต้องมีการปรับปรุงด้านคุณภาพ  
สัตว์ เช่น ไกเ่นื้อ ไก่ไข ่โคนม โคเนื้อ สุกร การตลาดค่อนข้างจะดี 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เรื่องท่ี   ๓.6 การฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านการปฏิรูป
ที่ดิน ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง  

นายวิวรรธน์ฯ  ชี้แจงว่า ประเด็นหลักจะกล่าวถึงการประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติงานมี 2 
ลักษณะ ดังนี้ 

1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน 
2. การประเมินสมรรถนะ ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน กองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ได้ก าหนดแบบ 

คือ งานกฎหมาย งานยุทธศาสตร์ งานช่างต้องปฏิบัติงานในเชิงรุก นอกจากปฏิบัติงานในด้านปริมาณแล้วต้อง
ปฏิบัติงานในเชิงคุณภาพด้วย และต้องมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้า ส่วนการปฏิบัติงานกลุ่มการเงินบัญชีฯ และ                 
ฝุายบริหารทั่วไปเป็นงานสนับสนุน  ส่วนเรื่องตัวชี้วัด กองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ยอมรับว่าจากการเปลี่ยนระบบซี เป็น
ระบบแท่ง ค่อนข้างมีปัญหาในทางปฏิบัติทั้งในแง่การประเมินผลการปฏิบัติราชการ แง่ด้านความก้าวหน้าในงาน
ราชการอีกประมาณ 5 ปี จะเกิดปัญหาช่องว่างของข้าราชการอีกระดับหนึ่ง  จากสองระบบดังกล่าวทางส านักงาน ก.พ. 
และกองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ได้ยอมรับว่าระบบซีจะน่าดีกว่าในเรื่องของการปฏิบัติงานของข้าราชการ เพราะปัจจุบัน
ราชการส่วนท้องถิ่นยังคงใช้ระบบซี โอกาสที่จะเพ่ิมช่องว่างระหว่างข้าราชการในระบบแท่งเป็นไปได้สูงเนื่องจากฐานใน
การคิดเริ่มจาก 2 – 6 เพราะฉะนั้นฐานเงินเดือนในการให้ความดีความชอบจะกว้าง 
   นางสาวฉวีฯ  ชี้แจงว่า ประเด็นที่มีการสอบถามส านักบริหารกลางเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ใน
กรณีที่เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เดินทางไปราชการ ยืมเงินในการฝึกอบรมเกษตรกรหรือกรณีจ้างคนงานภาคสนาม ได้รับ
ค าแนะน าว่าการจัดซื้อจัดจ้างการยืมเงินในการฝึกอบรมเกษตรกร และจ้ างคนงานภาคสนามต้องใช้เจ้าหน้าที่พัสดุ 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ด าเนินการ และบุคคลที่ยืมเงินไปในการจัดซื้อจัดจ้างฝึกอบรมเกษตรกร
หรือจ้างคนงานภาคสนามต้องมีหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นการเบื้องต้น ถึงความต้องการ เหตุผลความจ าเป็นในการ
จัดซื้อจัดจ้าง และท าเพ่ือการอะไร และให้เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตามที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้ด าเนินการขอความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งในส่วนของ ส.ป.ก.นครศรีฯ ที่ปฏิบัติอยู่ปัจจุบันนี้ คือบุคคลที่ยืม
เงินในการฝึกอบรมหรือจ้างคนงานภาคสนามเป็นผู้ขอความเห็นชอบในหารจัดซื้อจัดจ้าง จึงขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องโดยให้
เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตามท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ด าเนินการขอความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง 
   นางรัชนีฯ  ชี้แจงว่า จากการประชุมครั้งนี้ผลสรุปของ ส.ป.ก. จะมีตัวชี้วัด 2 ลักษณะคือ 
ตัวชี้วัดร่วมและตัวชี้วัดตามต าแหน่ง  

1. ตัวช้ีวัดร่วม   30 คะแนน ประกอบด้วย  
    1.1 ตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงการด าเนินงาน

ของหน่วยงานประจ าปี ในส่วนของจังหวัดได้เกรดอะไรข้าราชการทุกคนก็ได้เหมือนกันกับของจังหวัด 15 คะแนน 
/1.2 ค่าเฉลี่ย..... 
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1.2.ค่าเฉลี่ยร้อยละความส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการบริหารของฝุายงาน
ที่รับผิดชอบ  จะได้คะแนนตามผลการปฏิบัติที่ได้รับผิดชอบ 15 คะแนน 

2. ตัวชี้ตามต าแหน่ง คือ งานที่นอกเหนือจากตัวชี้วัดที่ ส.ป.ก. ได้วัดกับจังหวัดต้องเลือก
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างเจ้าของตัวชี้วัดกับปฏิรูปที่ดินจังหวัด 30 คะแนน 
   3. ตัวช้ีวัดตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายรายบุคคล  40  คะแนน 

นายสมนึกฯ  ชี้แจงตัวชี้วัดเพ่ิมเติมว่าเนื่องจากตัวชี้วัดมีด้วยกัน 3 กลุ่ม คือตัวชี้วัดร่วม 
มีสองตัวชี้วัดย่อย 30 คะแนน ตัวชี้วัดตามต าแหน่ง 30 คะแนน  และตัวชี้วัดตามที่ได้รับมอบหมายของแต่ละบุคคล 
40 คะแนน ซึ่งเป็นการชี้วัดรายบุคคล 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เรื่องท่ี   ๓.7 ปะชุมสัมมนา โครงการ อปท. อุตสาหกรรมสัญจร 14 และชมงานเป็นหมู่คณะ                   
ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

นางสาวภัทธิ์ชนก  ทองมณี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ชี้แจงว่า ตามที่ได้รับมอบหมาย 
เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการ อปท.อุตสาหกรรมสัญจร 14 สรุปดังนี้ 
   จากการเข้าร่วมประชุมเป็นการอบรมและสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเพ่ือการบริหารงาน
ท้องถิ่นส่วนภูมิภาค มีการแสดงการจัดนิทรรศการ แสดงสินค้า นวัตกรรมใหม่ ๆ ของระบบไฟฟูา งานโครงสร้าง
สิ่งก่อสร้าง พลังงานทางเลือกส าหรับการพัฒนาองค์กร ภายใต้แนวคิด “วิสัยทัศน์ก้าวไกล ท้องถิ่นไทยเจริญ” และมีการ
บรรยาย เช่น  
    การใช้ใยหิน “ไครโซไทล์” ในอุตสาหกรรมไทย ใยหินเป็นวัสดุธรรมชาติ แข็งแกร่ง ทน
อุณหภูมิและแรงดันสูง ราคาต้นทุนต่ า ได้ถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
เศรษฐกิจโดยรวม จนกระทั่งต่อมาในต่างประเทศได้สรุปว่าเนื่องจากใยหินมีศักยภาพเป็นสารก่ออันตรายรุนแรงต่อ
สุขภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะเป็นเป็นสารก่อมะเร็ง ในระยะต้น ๆ ได้เลิกใช้ใยหินบางตัว แต่ปัจจุบันได้พยายามเสาะหา
วัสดุทดแทนแต่เนื่องจากมีเหตุผลข้อมูลทางวิชาการไม่ระบุชัดยืนยันการก่อโรคและการเสียชีวิต กา รใช้ใยหิน                
“ไครโซไทล”์ ก็ยังมีอยู่ 
   นวัตกรรมถังเก็บน้ า HDPE ปลอดภัยจากสารพิษ เป็นผลิตภัณฑ์ผนังเบาสองชั้นคุณภาพสูง
ส าหรับงานบริหารจัดการ และจัดเก็บน้ าส าหรับชุมชน และอุตสาหกรรม ผลิตจากวัสดุ HDPE คุณภาพสูงมาตรฐาน
ระดับสากล จึงสะอาด และทนทานกว่า ด้วยการออกแบบโครงสร้างผนังถังน้ าแบบพิเศษ ส าหรับติดตั้งบนพ้ืนดิน และ
ใต้ดิน ติดตั้งสะดวกรวดเร็ว เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งใช้แล้วในหลายโครงการอาทิเช่น โครงการถังเก็บน้ า 
ส าหรับบริหารจัดการน้ านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง โครงการถังเก็บน้ า การประปาส่วนภูมิภาค จ.สุราษฎร์
ธานี เป็นต้น 
    ระบบจัดการเรื่องความปลอดภัยแบบบูรณาการ ส าหรับชุมชนเมือง กล้องวงจรปิด มี 2 ชนิด 
แบบ Analog ใช้สัญญาณทีวี และแบบ IP ใช้สัญญา ไวไฟ (WIFI) ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นแบบ IP ภาพจะมีความ
คมชัดกว่า สามารถขยายดูภาพโดยไม่แตก 
   นวัตกรรมระบบโครงสร้างเหล็กส าเร็จรูปส าหรับการก่อสร้างอาคารยุคใหม่  เป็นโครงสร้าง
หลังคาเหล็กชุบกาวาไนซ์ เป็นวัสดุเนื้อเดียวกัน,น้ าหนักเบา และทนทาน โครงหลังคาจะมีน้ าหนักเบาสะดวกในการ
ติดตั้ง ต้านทานปลวก ไม่เป็นสนิม ทนต่อไฟและแสงแดด 
   แนวทางการปูองกันน้ าท่วม ของมูลนิธิอุทกพัฒน์  ตามแนวพระราชด าริ  สรุปได้จากแนวคิด 
“การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือการแก้ที่ตัวเรา” 

   /ท่อและ..... 
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   ท่อและอุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีที่มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาระบบประปาที่ยั่งยืน ท่อพีวีซี เริ่มผลิต
ในประเทศเยอรมนี เริ่มเข้ามาในประเทศไทย พ.ศ. 2506 ท่อพีวีซี ประกอบด้วนน้ ามัน แก๊สธรรมชาติ และถ่านหิน มี
ส่วนประกอบ 2 ส่วน จากแอทซีลีน 43% และมาจาเกลือ Chlorine 57% ซึ่งคุณสมบัติที่ดีของท่อ และข้อต่อพีวีซี 
ต้องเบา ถ้าหนักแสดงว่าผสมปูนเข้าไปมาก 
   ท้องถิ่นไทยกับการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียนมี 3 หลักส าคัญ 
     - SPSC ประชาคมการเมือง และความม่ันคง 
     - AEC  ประชาคมเศรษฐกิจ 
     - ASCC  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุข 
สวัสดิการสังคม ความยุติธรรม สร้างอัตลักษณ์ของอาเซียน 

   การพัฒนาเข้าสู่อาเซียน มีเปูาหมายหลัก ในปี 2558 
    1. การตลาดและการผลิตร่วมกัน เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี, ลงทุน, เคลื่อนย้ายแรงงาน
เสรี,  การเปิดเสรีการลงทุน 
    2. การเสริมสร้างขีดความสามารถเข่งขัน นโยบายภาษี ทรัพย์สินทางปัญญา 
คุ้มครองผู้บริโภค 
    3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค เพราะแต่ละประเทศยังพัฒนาไม่เท่ากัน 

 4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
 เทคนิคการประหยัดพลังงานด้านไฟฟูาแสงสว่างเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นไทย กับหลอดไฟฟูา 

OSRAM วิวัฒนาการการใช้หลอดไฟฟูา จาก หลอดไส้ เป็นหลักการจ่ายไฟฟูาเพ่ือไปเผาหลอดให้มีความร้อนเกิดขึ้น 
และพัฒนามาหลายระยะ เป็นหลอดแสงจันทร์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดฮาโลเจน เป็นไฟส่องภาพให้สวยงาม แล้ว
พัฒนาในวงการอิเล็คทรอนิคส์แบบก้าวกระโดดมาท่ี หลอดไฟ LED ใช้สารกึ่งตัวน า ที่จ่ายไฟฟูาโดยผ่านสารกิ่งตัวน า ท า
ให้เปล่งแสงขึ้นมาจะมีคุณสมบัติให้แสงสีนวล ประหยัดไฟฟูา และทนทาน  
   นวัตกรรมก๊อกน้ า เพ่ือโลกสีเขียว ผลิตภัณฑ์ จาก JAQUAR ประเทศอินเดีย ประหยัดน้ าจาก
มาตรฐาน จากการใช้งานปริมาณ 6 ลิตร ต่อนาที เป็น 4.7 ลิตร ต่อนาที ซึ่งก๊อกน้ าสามารถทนแรงดันน้ าได้สูง ทนทาน 
และมีคุณภาพในการใช้งาน 
    เทคนิคการเขียนโครงการ โดยมีขั้นตอนดัง นี้ 

   1. วิเคราะห์ปัญหา โอกาสและแผนการจัดการที่มีอยู่ 
   2. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากนโยบาย และแผนงานที่เก่ียวข้อง 
   3. ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เปูาหมาย (Goal) วัตถุประสงค์(Objective) และเปูาประสงค์
(Target) ก่อนจะท าอะไร เราต้องรู้เขารู้เรา วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง 
   4. วิเคราะห์ข้อขัดแย้ง และการก าหนดทางเลือกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   5. ตัดสินใจการจัดท าเขตการจัดการ และการจัดท าแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
   6. จัดท าแผนงาน/โครงการ ก าหนดสิ่งที่ต้องการบรรลุ 
   7. ประเมินความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการ 
   8. การด าเนินการตามแผน 
   9. การติดตามและประเมินผล 
         10. การทบทวนและปรับแผน 

    
/เทคนิค..... 
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   เทคนิคการเตรียมรายละเอียดเพ่ือการตรวจรับ และประเมินผลกระบวนการของแผนงาน 
หรือโครงการ ประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ 

1. การวางแผน/การจัดท าโครงการ (planning) 
2. การน าแผน/โครงการไปปฏิบัติ (implementation of plan) 
3. การติดตามและประเมินผล (monitor evaluation) 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เรื่องท่ี   ๓.8 การเร่งรัดแก้ปัญหาราษฎรผู้ถือครองท่ีดินเดิมยังไม่ให้ความร่วมมือในเขตชุมชนสาธิตวลัย-
ลักษณ์พัฒนา  

   ประธาน  ชี้แจงว่า ระหว่างนี้รอหนังสือจากประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดิน 
และปุา จะนัดประชุมในวันไหน ซึ่งได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้
แล้วว่าปฏิรูปที่ดินจังหวัดว่างวันไหน ซึ่งวันนี้จะทราบว่าจะมีการประชุมในวันไหน เพราะฉะนั้นเอกสารที่เกี่ยวข้องตาม 
ที่ได้สั่งการไว้ก็ให้ด าเนินการเตรียมการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557  เวลา 14.00 นาฬิกา  

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เรื่องท่ี   ๓.9 สรุปบริจาคท าบุญกรณีต่างๆ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557  

นางรัชนีฯ  รายงาผลการบริจาคเงินท าบุญประจ าเดือนดังนี้  

บริจาคท าบุญกรณตี่าง ๆ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2557 
ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบ ารุงสภากาชาดไทย 400  

2 บริจาคงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” 600  

3 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ประจ าปีพุทธศักราช 2557 

2,000  

4 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าปุามหากุศลเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 300  

5 ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ 200  

6 ขอความร่วมมือจ าหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2557 300  

7 ขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
คืนความสุขให้คนในชาติ 

1,000  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,800  

มติที่ประชุม รับทราบ 

เรื่องท่ี   ๓.10  แผนและผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2557 (ทุกกลุ่ม/ฝ่าย) 

1. กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปท่ีดิน 

นายวิวรรธน์ฯ  รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2557  กิจกรรมที่ยัง
ด าเนินไม่แล้วเสร็จ  มีดังนี้ 

1. กิจกรรมเวทีชุมชน  ต าบลเขาพระทอง อ าเภอชะอวด อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
/2. กิจกรรม….. 

 



-18- 
 
2. กิจกรรมการจัดซื้อที่ดินเอกชน แผนงาน 400 ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกลุ่มงานช่างฯ 

ตรวจสอบยังไม่ได้ตรวจสอบแผนที่ที่ตั้งที่ดิน 
3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการระดับอ าเภอ 5 – 7 สิงหาคม 

2557 และประชุม คปจ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 10 กันยายน 2557 
4. กิจกรรมโครงการรวมพลคนปฏิรูป คืนความสุขให้เกษตรกรไทยในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นครศรีฯ ก าหนดวันที่ 26 สิงหาคม 2557 อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีฯ เปูาหมายประมาณ 200 ราย 
ประธาน  การจัดซื้อที่ดินเอกชนให้ตรวจสอบหนังสือตามที่ได้มีการสั่งการ และมติ คปก.                  

ด้วย  เปูาหมายที่ต้องด าเนินการต้องจัดล าดับบุคคลที่เข้าไปซื้อด้วยใช่หรือไม่ และได้วางแผนไว้อย่างไรบ้าง  
นายวิวรรธน์ฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าการเตรียมการจัดท าเวทีประชาคมเป็นการเตรียมการเพ่ือ

จัดซื้อที่ดินเอกชน ตามมติอนุกรรมการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ได้สั่งการให้จังหวัดด าเนินการหา
เปูาหมายผู้ที่จะรองรับที่จะมีการจัดซื้อมาด าเนินการ ซึ่งวางเปูาหมายไว้ 2 อ าเภอ คือ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และ
อ าเภอชะอวด ซึ่งมีการเสนอขายที่ดิน 1 ราย และได้คัดเลือกจากบัญชีผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไร้ที่ดินท ากินของ ส.ป.ก.นคร
ศรีฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่ที่จัดซื้อที่ดินมาจัดท าเวทีประชาคมเพ่ีอเตรียมการจัดซื้อที่ดินต่อไป 

2. กลุ่มกฎหมาย 

    นายวิสุทธิ์ฯ  รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานดังนี้ แผนงานสอบสวนสิทธิ จ านวน 562 
ราย ด าเนินการสอบสวนสิทธิได้ จ านวน 492 ราย คิดเป็น 87.54% และผ่านประชุม คปจ. ด าเนินการจัดพิมพ์                   
ส.ป.ก. 4-01 จ านวน 456  ราย คิดเป็น 81.14% 

    จ่าเอกวันชัย เกิดด้วยทอง นิติกรช านาญการ ชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องการแจ้งให้มาชี้แจง
ข้อเท็จจริงของปี 2556 9 ราย การตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศของปี 2557 3 แปลง ในพ้ืนที่อ าเภอนบพิต า             
ยังไมไ่ด้ด าเนินการตรวจสอบ คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557  

 3. กลุ่มงานช่างและแผนที่ 

           นายสมนึกฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องการจัดซื้อท่ีดินเอกชนว่า ที่ดินที่ได้มีการเสนอขาย จ านวน 
4 แปลง จ านวน 2 แปลง มีเอกสาร นส.3 ก สามารถตรวจสอบที่ตั้งที่ดินตามระวางได้ และอีกสองแปลง มีเอกสาร 
นส.3 ขอให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ นัดเจ้าของที่ดินเพ่ือน าชี้จุดว่าที่ดินที่จะขายเพ่ือกลุ่มงานช่างฯ ได้ท าการตรวจสอบ และ        
ขอรายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. แผนงานการจัดที่ดิน จ านวน 562 ราย  8,444 ไร่  ผลการรังวัด จ านวน 687  ราย  
5,711 ไร ่ 

 2. การตรวจสอบข้อมูลพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน มี 2 กิจกรรม คือ 
- การปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบมาตรฐาน จ านวน 5,709 ไร่ ผลการ

ด าเนินงาน จ านวน  5,661ไร่  คิดเป็น 97.17% 
- การตรวจสอบข้อมูลพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดินรายอ าเภอ 108,117 ไร่  ผลการด าเนินงาน 

จ านวน 117,000 ไร่   
3. การจัดที่ดินชุมชน จ านวน 180 ราย จ านวน 4 ชุมชน ด าเนินการแล้ว จ านวน 3 ชุมชน 

102 แปลง 102 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการประมาณ 100 แปลง คือ ชุมชนตลาดเสาร์ และคาดว่าจะด าเนินการให้แล้ว
เสร็จประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2557  

 

/กลุ่ม..... 
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4. กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ 

         นางสาวฉวีฯ รายงานแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  2557 ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม
2557 ได้รับการโอนเงินงบประมาณ  6,202,900  บาท เบิกจ่ายแล้ว 4,351,070.54  บาท แผนผลการจัดเก็บหนี้ 
เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม แผน  12,720,861.34 บาท ผลการจัดเก็บ 6,912,157  บาท   

 5. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

นางรัชนีฯ  รายงานผลการให้บริการศูนย์บริการประชาชนเดือนกรกฎาคม 2557             
มีผู้มารับบริการ จ านวน  304 ราย รวมทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557 จ านวน 2,130 ราย      
คิดเป็น 116.78%   

เรื่องท่ี   ๓.11 การเร่งรัดการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2557  

ประธาน ตามที่ได้แจ้งไว้แล้วว่าปฏิรูปที่ดินจังหวัดเกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายน 
2557  จึงขอความร่วมมือ ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่ทุกคนขอให้ปฏิบัติงานในขั้นพ้ืนฐานภายในกรอบวินัยก าหนด เช่น การแต่งกาย 
การลงเวลาปฏิบัติงาน การอยู่ปฏิบัติงาน กริยามารยาทต่างๆ ให้เป็นไปตามกรอบวินัยที่เกี่ยวข้อง  ในส่วนของพนักงาน
จ้างเหมาบริการต้องดูในสัญญาจ้างว่ามีข้อตกลงอย่างไรบ้าง และต้องตระหนักว่าทางราชการจ้างเพ่ือให้งานราชการมี
ความคืบหน้าเป็นไปด้วยความสะดวก  

2. การออกนอกสถานที่ราชการโดยไม่ได้ขออนุญาตเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ให้ขออนุญาต
ต่อปฏิรูปที่ดินจังหวัดก่อนออกไปด้วย 

3. งานค้างต่างๆ ขอให้ตรวจสอบงานค้างของตนเองในส่วนที่รับผิดชอบ หากพบเจอให้เสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยว่าจะด าเนินการอย่างไร เช่น คปจ. ที่มีมติไม่อนุมัติให้โอนสิทธิ เพราะว่าผู้รับโอนไม่ใช่
เกษตรกร ซึ่งไม่แน่ใจว่ากลุ่มกฎหมายได้แจ้งให้ผู้รับโอนทราบแล้วหรือไม่ ขอให้กลุ่มกฎหมายตรวจสอบด้วย และกรณีมี
เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.นครศรีฯ ร้องเรียนเรื่องน้ าประปาไม่ไหล ซึ่งได้มอบหมายให้นางรัชนีฯ ตรวจสอบและเสนอปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดพิจารณาด้วย  

4. บุคคลที่เกษียณอายุราชการ ต้องส่งมอบหมายงานในหน้าที่เหมือนกับบุคคลที่มารับ
ต าแหน่งปฏิรูปที่ดินจังหวัด ฝุายบริหารทั่วไปต้องรับเรื่องของกลุ่ม/ฝุาย ที่เก่ียวข้องในการส่งมอบหมายงานในหน้าที่ 

 5. การประชุม คปจ.นครศรีฯ หากไม่ทันระเวลาที่ได้ก าหนดไว้คือวันที่ 10 กันยายน 2557 
สามารถเลื่อนออกไปได้ตามวัน เวลาที่เหมาะสม หากปฏิรูปที่ดินจังหวัดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ก็สามารถขับเคลื่อนงานต่อไปได้ 

6. การจอดรถยนต์ ซึ่งได้แจ้งไปแล้วว่าการจอดรถยนต์จอดให้ถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามจอด
รถยนต์บนทางเท้าเพราะผิดกฎหมาย แต่ยังมีผู้ไม่เชื่อฟังอยู่อีก ขอให้ปรับตัวด้วย 

7. ความเรียบร้อยของส านักงาน ความสะอาด หญ้ารก ซึ่งได้แจ้งแล้วว่าผู้ใดรับผิดชอบ             
ฝุายบริหารทั่วไปห้ามเสนอความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือน  

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔      เรื่อง  เพื่อพิจารณา (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕       เรื่อง  อ่ืน ๆ   

 

/เรื่องท่ี..... 
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เรื่องท่ี   5.1 โครงการขุดลอกคลองวังจับ ต าบลดุสิต อ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

   นายสมนึกฯ ชี้แจงว่า จากการที่ผู้รับจ้างได้ขอหยุดการด าเนินงานนั้น ได้รายงานต่อประธาน
ตรวจการจ้างครั้งหนึ่งแล้ว และได้ประสานงานไปเมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะน ารถเข้ามา
ด าเนินการ และวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ได้ประสานงานไปอีกครั้งหนึ่งกับผู้รับจ้างและผู้ปกครองท้องที่ และทราบจาก
ผู้ปกครองท้องที่ว่าผู้รับจ้างยังไม่น ารถเข้ามาด าเนินการ 

นายวิวรรธน์ฯ  ชี้แจงว่า เนื่องจากผู้รับจ้างได้แจ้งขอหยุดการด าเนินงานในพ้ืนที่ประมาณสอง
สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากมีเหตุคิวดินที่ขุดไม่ครบตามสัญญาเพราะการปฏิบัติงานมีอุปสรรคาจากพืชผลอาสินของ
เกษตรกร และเครื่องจักรที่ใช้ด าเนินงานอยู่ไม่สามารถที่จะขุดในส่วนกลางของล าคลองได้ เนื่องคลองกว้างกว่า
เครื่องจักรที่ใช้ด าเนินการ นายช่างผู้ควบคุมงานก็ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างน าเครื่องจักรที่สามารถด าเนินการขุดคลองได้ 
ปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม ก็ได้ มีบันทึกถึงนายช่างผู้ควบคุมงานว่าให้แจ้งว่ากรณีที่ผู้รับจ้างได้ขอหยุดการ
ด าเนินงานมีเหตุผลสมควรหรือไม่ ซึ่งยังไม่ได้รับแจ้งจากนายช่างผู้ควบคุมงานว่าจะมีการให้หยุดหรือให้ด าเนินการต่อไป  

   นางรัชนีฯ ชี้แจงว่า โดยสรุปทางนายช่างผู้ควบคุมงานได้แจ้งว่าได้ประสานงานกับผู้รับจ้าง
แล้ว ซึ่งผู้รับจ้างก็แจ้งว่าจะน าเครื่องจักรขุดถึงกลางคลองเพ่ือได้จ านวนดินเพ่ิมขึ้น ปรากฏว่าผู้รับจ้างยังไม่เข้า
ด าเนินการ และประเด็นที่ผู้รับจ้างขอหยุดการด าเนินงานนั้น ผู้รับจ้างแจ้งว่าทางผู้ว่าจ้างมีปัญหากับเกษตรกรผู้อยู่ใกล้
พ้ืนที่ที่ด าเนินการขุดลอกคลอง ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งให้ ส.ป.ก.นครศรีฯ เจรจากับเกษตรกรผู้ที่มีปัญหาดังกล่าว เพราะ           
ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการได้เพราะเกษตรกรไม่ให้ความร่วมมือ 

   นายวิวรรธน์ฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า นายช่างผู้ควบคุมงานต้องเสนอบันทึกเพ่ือให้ความเห็นว่าจะ
เห็นสมควรให้หยุดการด าเนินงานดังกล่าวหรือไม่ เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือ
พิจารณาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เรื่องท่ี   5.2 ประกาศส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การแต่งกายของลูกจ้างช่ัวคราว 
                   และผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้ราชการ (จ้างเหมาบริการ) และเรื่อง การแต่งกายและ 
                   เครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัด ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  

  นางรัชนีฯ  ชี้แจงว่า ส.ป.ก. ได้ส่งประกาศทาง Mail โดยสรุปได้ดังนี้ 
ลูกจ้างชั่วคราวและผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้ราชการ (จ้างเหมาบริการ) 

 เครื่องแบบหญิง 
 1. เสื้อเชิ้ตสีขาวหรือเสื้อสีขาว แขนสั้นหรือแขนยาว 
 2. กระโปรงสีด าแบบสุภาพ ยาวคลุมเข่า หรือเหนือเข่าไม่เกิน 2 นิ้ว 
  3. รองเท้าหุ้มส้นสีด า หรือสุสภาพ 

   เครื่องแบบชาย 
   1. เสื้อเชิ้ตสีขาวหรือเสื้อสีขาว แขนสั้นหรือแขนยาว 
   2. กางเกงขายาวทรงสุภาพสีด าหรือสีเข้มสวมทับเสื้อ 
   3. รองเท้าหุ้มส้นสีด า หรือสีสุภาพ 

   พนักงานราชการ 

   เสื้อ 

   พนักงานราชการชาย  เสื้อคอพับสีขาวแขนยาวรัดข้อมือ หรือแขนสั้นเพียงศอก ที่อกเสื้อมี
กระเป๋าปะมีใบปกกระเป๋าข้างละ 1 กระเป๋า   

   /พนักงาน..... 
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พนักงานราชการหญิง  เสื้อใช้ได้ 2 แบบ 
1. แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบเสื้อของชาย 
2. เสื้อคอแบะปล่อยชายเสื้อ สีขาว ผ่าอกตลอดตัวเสื้อ ไม่มีสาบ แขนยาว  ติด

เครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอแบะทั้งสองข้าง และมีกระเป๋าล่างข้างละ 1 กระเป๋า จะสวมไว้นอกกางเกงหรือกระโปรง 
จะมีเข็มขัดทับเสื้อหรือไม่ก็ได้ 

กางเกงและกระโปรง ให้ใช้แบบเดียวกับข้าราชการพลเรือน 

เข็มขัด   
พนักงานราชการชาย ใช้เข็มขัดท าด้วยด้ายถักสีกากี หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีทอง เป็นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน มีรูปครุฑอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มส าหรับสอดรู  
   พนักงานราชการหญิง ให้ใช้เข็มขัด 2 แบบ 
    แบบที่ 1 ใช้คาดทับขอบกระโปรง หรือกางเกง โดยใช้เข็มขัดอนุโลมตามแบบ
พนักงานราชการชาย  
    แบบที่ 2 ใช้ทับเสื้อ โดยใช้เข็มขัดผ้าสีประเภทสีกากีสีเดียวกับกางเกง หรือกระโปรง 

   รองเท้าและถุงเท้า 
   พนักงานราชการชาย  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อเท้า ถุงเท้าสีด า 
   พนักงานราชการหญิง  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
เลิกประชุมเวลา  13.00  น. 
                    
 

          (นางสาวจิราภรณ์  พิทยกิจ)                                           
      เจ้าหน้าที่ธุรการ                                         

             ผู้จดรายงานการประชุม                              
            
 
 
  
                      (นางรัชนี  เอก)        
                       นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                                 
                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม         
 
 
 




